

สตรีที่มีความหวัง 585

โรคตีดวงตา / การชโลมและการทรมาน (อีสเตอร์ 3)

หัวรายการ.....

เสียง: สวัสดีค่ะ ผมเป็นแมลงวัน ชื่อลุย บางทีคุณคงจะพอรู้มาบ้างแล้วว่า ผมเป็นตัวแพร่เชื้อโรคต่างๆ รู้ไหมว่า ผมทำให้คุณตาบอดได้นะ ผมจะนำเชื้อโรคจากไบน้ำที่สกปรกของคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง และเชื้อโรคพวกนั้นเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคร้ายแรงที่เรียกว่า โรคโรคตีดวงตา ผมสามารถทำให้คุณ หรือใครก็ตามที่คุณรัก ตาบอดได้นะ จะบอกให้

แอน: สวัสดีค่ะ ดิฉันศศิธร สุขสิงคลีค่ะ และนี่คือรายการสตรีที่มีความหวัง วันนี้คุณผู้ฟังสบายดีหรือเปล่าค่ะ

บัวขาว: สวัสดีค่ะ ดิฉันบัวขาว รองหานามค่ะ และวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับดวงตา ซึ่งเรียกว่า โรคโรคตีดวงตา เราได้ทำการค้นคว้ามากมาย อีกทั้งได้พูดคุยกับคุณหมอมของเรา และพบวิธีที่เราสามารถป้องกันโรคนี้ได้ ตลอดจนวิธีเยียวยารักษา เพื่อจะได้ไม่ต้องสูญเสียสายตาของเราไปในชุมชนของคุณผู้ฟังมีโรคโรคตีดวงตาเกิดขึ้นบ้างไหมค่ะ

แอน: จะรู้ได้ยังไงหรือคะ เออ...มีใครเคยพบเห็นคน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ดวงตามีอาการติดเชื้อ ระคายเคือง มีอาการคัน ตาแดง และมีหนองหรือมีน้ำตาไหลลงมาที่ไบน้ำตลอดเวลาบ้างหรือเปล่าคะ รู้ไหมคะว่า คนที่ดวงตาเกิดการติดเชื้อหลายๆอย่าง และตอนนี้เปลือกตาของเขาเริ่มงอหลบเข้าข้างใน ซึ่งจะทำให้ขนตาเข้าไปเช็ดถูกระจกตา คนที่น่าสงสารพวกนี้จะมีอาการเจ็บตามากๆ และมองเห็นไม่ค่อยชัด และบางคนถึงขั้นตาบอด ถ้าในชุมชนที่คุณผู้ฟังท่านใดมีการแพร่ระบาดของโรคโรคตีดวงตา ขอช่วยกรุณาตั้งใจฟังหน่อยนะคะ เพราะมีอะไรมากมายที่ท่านทำได้เพื่อที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงนี้ได้ ค่ะ

บัวขาว: โรคโรคตีดวงตาพบในประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ ทั้งนี้รวมถึงหลายๆประเทศในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง และทวีปเอเชีย แต่ส่วนต่างๆของอเมริกาและออสเตรเลีย มีคนประมาณ 8 ล้านคนที่ตาบอดเนื่องมาจากโรคโรคตีดวงตา เรื่องนี้เคยเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป แต่เมื่อสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น โรคร้ายนี้ก็หายไปจากทวีปยุโรปค่ะ

แอน: นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการแพร่ระบาดของโรคโรคตีดวงตา ลองนึกถึงภาพเด็กผู้ชายตัวเล็กๆที่น่ารัก แต่ไบน้ำกลับสกปรกมอมแมม เด็กคนนี้ชื่อ เรโอ อาจเป็นไปได้ว่า ไบน้ำเขาสกปรกเพราะร้องไห้ มีน้ำมูกไหล ก็เลยทำให้ไบน้ำของเขาเปียกชื้นและเหนียวเหนอะหนะ แมลงวันตัวหนึ่งบิน

มาเกาะใกล้ๆตาของเขา และเจ้าแมลงวันตัวนี้เพิ่งบินมาจากใบหน้าของคนที่เป็นโรคติดเชื้อดวงตา เจ้าเชื้อโรคติดเชื้อดวงตาขึ้นขอบนัยกับใบหน้าเหนียวเหนอะหนะ ของเรโอ เชื้อชนิดนี้เข้าไปในดวงตาของเขาและเริ่มก่อให้เกิดภาวะติดเชื้อ เขาจะมีอาการน้ำตาไหลออกมาตลอดเวลา พร้อมกับเชื้อโรคเข้าไปในตามากขึ้น ลองนึกภาพของเรโอวิ่งไปหาคุณแม่ของเขาและเช็ดใบหน้าของเขากับผ้ากั้นเบื่อนของคุณแม่ แล้วคุณแม่ก็ใช้ผ้ากั้นเบื่อนนั้นเช็ดมือของเธอ และต่อมาคุณแม่ก็เช็ดตาของเธอเอง คุณแม่เห็นใบหน้าลูกชายสกปรก ก็เลยใช้ผ้ากั้นเบื่อนของเธอเช็ดหน้าให้ลูกชาย แล้วเธอก็เช็ดมือของเธอด้วยผ้าเช็ดมือที่ใช้กันทั้งครอบครัว เรโอออกไปเล่นกับเพื่อนๆของเขา และเขาจับมือกันและแพร่การติดเชื้อดวงตาไปให้แก่มัน พวกเขาขี้ตา เมื่อพวกเขากลับบ้านไปหาครอบครัวของเขา และสัมผัสกับพ่อแม่พี่น้องของเขาโดยที่ไม่ได้ล้างมือล้างหน้า ทำให้คนทั้งหมดนี้ต่างก็ได้รับเชื้อโรคติดเชื้อดวงตา และหลังจากนั้นสองสามวันพวกเขาอาจจะมีการเจ็บตาหรือเคืองตา

บ๊วย: เห็นไหมคะว่า โรคติดเชื้อดวงตาแพร่ระบาดได้ง่ายขนาดไหน เชื้อโรคแพร่ระบาดตามเส้นทางนี้โดยวิธีไหนหรือคะ คุณแอน

แอน: ก็โดยมีเชื้อโรคอยู่ที่ขาและปากของแมลงวัน...

บ๊วย: ...และแพร่ไปอยู่ที่มือและใบหน้าของเด็กๆและผู้ใหญ่...

แอน: ...และแพร่ไปบนผ้ากั้นเบื่อนและผ้าเช็ดมือ เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว อ.บ๊วยคิดว่าพวกเขาสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดไปได้ยังไงคะ

บ๊วย: คิดฉันคิดว่า สิ่งที่น่าจะช่วยให้ คือ ต้องล้างหน้าบ่อยๆ เพราะเจ้าแมลงวันนำโรคพวกนั้นขอบใบหน้าสกปรกเปื้อกขึ้น เมื่อเราล้างหน้าแล้วใบหน้าของเราจะสะอาดไร้ซึ่งแมลงวันมาตอมบนใบหน้าแน่นอนค่ะ

แอน: นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะ อ.บ๊วย เราควรจะใช้ผ้าเช็ดหน้าทำความสะอาดเฉพาะสำหรับแต่ละคนไม่ควรใช้ร่วมกัน ควรซักผ้าเช็ดหน้าเสมอและตากแดดให้แห้ง ถ้ามีใครมีอาการติดเชื้อที่ตาควรทิ้งผ้าเช็ดหน้าหรือไม่ก็ ต้องแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคไว้นานๆ และควรให้สมาชิกทุกคนล้างมือให้สะอาดหมดจดอยู่เสมอ

บ๊วย: ทุกคนควรจะล้างมือของเขาย่อยๆหรือคะ ...

แอน: .ใช่ค่ะ ..ด้วยสบู่ ถ้าทำได้ หรือใช้โลชั่นที่ช่วยป้องกันแบคทีเรีย รู้ไหมคะการล้างมือจัดว่าเป็นสุขอนามัยที่ดีขั้นพื้นฐานที่เราควรปฏิบัติคะ

ตอนนี้ให้เรามาดูเกี่ยวกับแมลงวันที่เป็นตัวแพร่เชื้อโรคบ้างนะคะ แมลงวันชอบอยู่ในที่ร้อนชื้น โดยเฉพาะในอาหารที่เน่าบูด หรือปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ ดังนั้น ชุมชนจำเป็นช่วยกันดูแลความสะอาดของหมู่บ้าน ไม่ทิ้งของเน่าเสียในแม่น้ำหรือข้างทาง นำสัตว์แยกออกไปจากสถานที่ซึ่งคนพักอาศัยอยู่ แต่ถ้าหากว่ามีแมลงวันเป็นจำนวนมาก จนมีคนติดเชื้อ หากอยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านเรา เชื้อโรคนั้นก็ยังคงมีอยู่แถวบริเวณนั้นและสามารถเข้ามาในบ้าน ทำให้เข้าสู่ดวงตาของเราได้อย่างง่ายดาย

บัวขาว: นี่คือการสตรีที่มีความหวังค่ะ เรากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการติดเชื้อที่ตาซึ่งทำให้เกิดโรคติดเชื้อดวงตาซึ่งสามารถแพร่ระบาดเข้ามาในชุมชนได้ยังไง ขอให้ดิฉันเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคติดเชื้อดวงตา อันที่จริงแล้ว เชื้อโรคติดเชื้อดวงตาโดยตัวของมันเองไม่ได้ทำให้คนเราตาบอดเวลาที่ได้รับเชื้อ โรคนี้ มันจะเข้าไปทำลายเยื่อของเปลือกตาด้านในและจะทำให้เปลือกตาด้านในลอก ทุกครั้งที่ได้รับเชื้อ มันก็จะก่อตัวเป็นตุ่มเล็กๆที่เปลือกตาด้านในที่ทำให้เปลือกตาองุ่น และในที่สุดขนตาก็จะซีดงและขาดกระจกตา

แอน: ฟังดูแล้วคงจะเจ็บนำคุณเลยนะคะ

บัวขาว: ใช่ค่ะ ขนตาก็จะเข้าไปขาดกระจกตาดำ ซึ่งเป็นกระจกใสที่ครอบลูกตาไว้ ในที่สุดขนตาก็เข้าไปขูดขาดกระจกตาดำและทำลายกระจกตา จนไม่สามารถมองเห็น ได้ชัดอีกต่อไป

แอน: คุณผู้ฟังคงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมค่ะว่า การป้องกันการแพร่เชื้อ โรคติดเชื้อดวงตาเป็นเรื่องสำคัญ และการจัดการกับการติดเชื้อ โดยเร็วก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นกัน ฉะนั้น ถ้าหากว่าในบริเวณที่คุณผู้ฟังพักอาศัยอยู่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดวงตา และคนในครอบครัวมีการติดเชื้อที่ตาทำให้พาไปหาหมอทันที

บัวขาว: มียาปฏิชีวนะที่เรียกว่า ซิสโทรแมซ (Zithromax) ซึ่งเป็นยาที่ให้ฟรีในหลายประเทศ และยาดังนี้ใช้ฆ่าเชื้อโรค รัฐบาลในบางประเทศและองค์การสหประชาชาติกำลังพยายามอย่างหนักที่จะกวาดล้างโรคติดเชื้อดวงตาให้หมดไป จะมีการส่งคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปทุกปีเพื่อแจกจ่ายยาปฏิชีวนะนี้ให้กับทุกคนตามหมู่บ้านต่างๆ ในบางประเทศก็จะมีการกำจัดเชื้อโรคนี้อีกด้วย โดยวิธีดังนี้

(ผู้ผลิตรายการพยายามตรวจสอบดูว่า นโยบายอะไรที่เหมาะสมในบริเวณที่คุณอยู่ และสนใจให้ผู้ฟังของคุณเข้ามามีส่วนร่วม)

บัวขาว: นั่นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ โรคติดเชื้อดวงตาเป็นโรคหนึ่งในบรรดาโรคที่อยู่ควบคู่กับคนยากจนซึ่งมักจะถูกละเลยหรือมองข้าม คนที่ยากจนกว่ามักจะไม่มีสุขอนามัยที่ดี อย่างเช่น ส้วมสาธารณะสำหรับทุกคน หรือการจัดการแหล่งน้ำที่ดีให้ ดังนั้นการรักษาความสะอาดจึงเป็นเรื่องยาก

ด้วยเหตุนี้คนยากจนจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับเชื้อ โครริดสีดวงตา และแน่นอนว่า หากคุณต้องเจ็บป่วยบ่อยๆ หรือคุณเกิดตาบอดขึ้นมา คุณก็ทำงานไม่ได้ ก็จะทำให้คุณยังคงยากจนต่อไป

แอน: ฉะนั้น เราจึงอยากหนุนใจ ให้เราช่วยกันทำลายการแพร่ระบาดของโรคนี้เท่าที่สามารถทำได้ เป็นการช่วยครอบครัวของเราเอง และยังรวมไปถึงเพื่อนบ้านด้วย การดูแลความสะอาด เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก คือ ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันเพื่อให้มีสุขอนามัยและการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น เราสามารถทำให้ชุมชนของเราเป็นต้นแบบในการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ได้ค่ะ

บ๊วยาบ: องค์การอนามัยโลกได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะกำจัด โครริดสีดวงตาให้หมดไปภายในปี 2020 เขาต้องการใช้ยาปฏิชีวนะรักษา โครริดสีดวงตาให้ผู้ป่วยทุกคน และทำลายวงจรการติดเชื้อโดยการช่วยเหลือชุมชนในการปรับปรุงสุขอนามัยและการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น องค์การอนามัยโลกยังต้องการให้คนที่เปลือกตาองู่มารับการผ่าตัดย่อยเพื่อแก้ไขเปลือกตาของเขาให้เข้าที่จะได้ไม่ตาบอด

แอน: ดิฉัน ได้อ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง เกี่ยวกับคุณซาเฟีย ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน โครริดสีดวงตาแห่งหนึ่งที่หมู่บ้านมาลีในแอฟริกา เธอเห็นคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลเข้ามาที่นี่ทุกปี เธอต้องการที่จะช่วยเหลือหมู่บ้านของเธอ เธอเป็นสมาชิกในกลุ่มสตรี และพวกเขาได้รวบรวมคนในกลุ่มให้ช่วยกันทำความสะอาดถนนในหมู่บ้านและสถานที่สาธารณะ เธอบอกว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจที่สถานที่สาธารณะของเราสะอาดเหมือนกับบ้านของเราเอง” พวกเขาได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานสงเคราะห์ และทำเรื่องขอกู้เงินจำนวน ไม่มากนักเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นให้กลุ่มสตรีทำสบู่ไว้ใช้ในครัวเรือนของตนเอง ก่อนหน้านี้ การจะมีสบู่ไว้ใช้ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาก กลุ่มสตรีนำสบู่ที่เหลือใช้ในครัวเรือนออกจำหน่ายและได้กำไร พวกเขาจึงนำเงินส่วนหนึ่งไปชำระหนี้ และเก็บไว้บ้าง ส่วนพวกผู้หญิงที่ไม่ได้ทำสบู่ก็สามารถซื้อสบู่ได้ในราคาถูกและสามารถรักษาความสะอาดให้สมาชิกในครอบครัวของพวกเขา และยังทำให้เรื่องการชำระล้างทำความสะอาดมีความเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นค่ะ

บ๊วยาบ: นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยคะ คุณผู้ฟังละคะ คิดว่าสามารถทำอะไรได้บ้างคะ บางทีวันนี้ อาจจะมีบางคนคิดทำไม้ตีแมลงวัน แล้วนำไปเคี้ยวไปคุยกับเพื่อนบ้านดีไหมคะ

แอน: วันนี้ เราจะมาฟังถึงบางสิ่งที่เกิดในสัปดาห์ก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะถูตรึงที่กางเขน จำได้ไหมคะว่าพระองค์บอกสาวกของพระองค์ว่า พระองค์จะสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนมากมายให้รอด และต่อมาฝูงชนที่ติดตามพระองค์ก็พากันต้อนรับพระองค์เข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับพระราชานำแต่พระเยซูทรงทราบดีว่า ผู้นำและคนส่วนใหญ่จะปฏิเสธพระองค์

วันนี้ดิฉันอยากจะเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับวิธีที่แตกต่างกันมากๆ สองวิธีที่ประชาชนตอบสนองพระเยซู ขณะที่ฟังเรื่องราวจากพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าเรื่องนี้ ขอทุกท่านติดตามไปด้วยว่า จะตอบสนองพระองค์อย่างไร

บ๊วย: เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นพันธุกิจการสอน พระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “อีกสองวันจะถึงเทศกาลปัสกา และบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ให้เขาตรึงที่กางเขน”

พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของประชาชนวางแผนกันเพื่อจะจับพระเยซูและฆ่าพระองค์ พวกเขาพูดกันว่า “ในช่วงเทศกาลอย่าเพิ่งทำเลย เดี่ยวประชาชนจะเกิดวุ่นวาย” พวกเขาจึงจำได้ถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เพียงสองวันที่ฝูงชนพากันต้อนรับพระเยซู และพวกเขาเกรงว่า ถ้าพระเยซูได้รับความชื่นชมมากขึ้น พวกเจ้าหน้าที่โรมก็จะลงมือปฏิบัติการ แล้วพวกเขาก็จะสูญเสียอำนาจของพวกเขา

พระเยซูและเพื่อนสนิทของพระองค์กลับไปเบธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านบนภูเขาที่อยู่ตรงกันข้ามกับกรุงเยรูซาเล็ม ลาซารัสและพี่สาวของเขา มารีย์และมารธาซึ่งเป็นเพื่อนๆ ของเขาอยู่ที่นั่น พระเยซูทรงทำให้ลาซารัสกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ได้ตายไปแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงสนิทกันมาก มารธามาช่วยจัดเตรียมอาหารให้แขกของพวกเขา

ขณะที่พระเยซูกำลังรับประทานอาหาร มารีย์ได้นำผอบที่สวดยามทำมาจากหินสีขาวเนื้อดี ภายในบรรจุน้ำมันหอมระเคราะห์กลิ่นดีซึ่งมีราคาแพงมาก น้ำมันหอมชนิดนี้มักจะเก็บไว้ชโลมศพผู้ตายก่อนนำไปฝัง และมีราคาเท่ากับค่าแรงเกือบหนึ่งปี มารีย์เปิดผอบและเทน้ำมันหอมลงบนพระบาทของพระเยซูและเช็ดพระบาทของพระองค์ด้วยผมที่ยาวของเธอ ทำให้ทั่วทั้งบ้านหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันหอมนั้น

สาวกคนหนึ่งของพระเยซู ชื่อยูดาอิสคาริโอท เขาพูดต่อต้านสิ่งที่เธอทำว่า “ทำไมไม่ขายน้ำมันหอมนี้เป็นเงินสัก 300 เหรียญเงิน เพื่อจะได้นำเงินนี้ไปแจกจ่ายให้คนยากจนได้” แต่ยูดาไม่ได้เอาใจใส่คนยากจนจริงๆ เขาเป็นคนถือกลองเก็บเงินของคนในกลุ่ม และเขาเคยยกเอาเงินไปเป็นของเขาเอง

แต่พระเยซูตรัสว่า “ปล่อยให้เธอทำไปเถอะ เธอได้กระทำสิ่งที่งดงามแก่เรา พวกคนยากจนมีอยู่กับพวกท่านเสมอเพื่อให้ท่านช่วยเหลือ แต่เราจะไม่อยู่กับพวกท่านเสมอไป เธอได้ทำสิ่งนี้เพื่อเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการฝังศพของเรา”

แล้วพระเยซูตรัสอีกว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า การซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทำก็จะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนๆ ที่ข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไปทั่วพิภพ”

แอน: สิ่งที่มีரியี่ได้ทำนั้นเป็นเรื่องราวที่คงามมากค่ะ ผอบน้ำมันหอมนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เธอมี นับว่าเป็นภาพที่แสดงถึงความใจกว้างที่คงามที่เธอแสดงออกมาให้เห็นว่า เธอรักองค์พระเยซูเจ้ามากเพียงใด

บ๊วยาบ: ใช่ค่ะ และพระเยซูยอมรับการกระทำนั้นอย่างมีเมตตา สิ่งใดก็ตามที่เราทำเพื่อพระเยซู พระองค์ทรงให้คุณค่ากับสิ่งนั้นเสมอ เพราะพระองค์ต้องการให้เรารักพระองค์เหมือนอย่างที่เราเองก็ทรงรักเรา

แอน: แล้วพระเยซูทรงประทานความหมายพิเศษให้กับการกระทำนั้น ก่อนหน้านั้น มารีย์เห็นพระเยซูทำให้น้องชายของเธอกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ของขวัญของเธอเล็งถึงบางอย่างที่เหลือเชื่อ นั่นคือพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นผู้ประทานชีวิต จะสิ้นพระชนม์ มารีย์กำลังแสดงให้เห็นถึงการถวายพระเกียรติและการยอมรับนับถือพระองค์อย่างมาก เธอรู้ว่า พวกเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอยู่ข้างนอกเพื่อจะเอาตัวพระเยซูไป แต่เธอก็แสดงให้เห็นอย่างเปิดเผยว่า เธออยู่ฝ่ายพระองค์

บ๊วยาบ: เราเห็นว่า พระเยซูทรงห่วงใยและเอาใจใส่มากในการช่วยเหลือคนยากจน และพระองค์มักจะสอนสาวกของพระองค์ให้ช่วยเหลือพวกเขา อันที่จริงแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ พระองค์สอนว่าการช่วยเหลือคนยากจนเท่ากับเป็นการช่วยเหลือพระองค์ (มัทธิว 25:31-46) ดังนั้น พระองค์จึงไม่ได้เห็นแก่ตัว แต่พระองค์ต้องการให้เราเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด พระองค์ต้องการให้เรารักและนมัสการพระองค์ด้วยทุกสิ่งที่เราทำ ดิฉันอยากทราบเลยคะว่า เราสามารถแสดงความรักของเราต่อพระเยซูได้อย่างไรคะ

บ๊วยาบ: อันที่จริงแล้ว เราอาจจะแสดงความรักของเราโดยการช่วยเหลือคนยากจนหรือชดสนซึ่งต้องการความช่วยเหลือ เพราะพระเยซูสอนเราว่า นั่นเป็นการปรนนิบัติรับใช้พระองค์อย่างแท้จริง หรือเราอาจจะสละเวลา หรือเงินทอง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่เราอยากเก็บเอาไว้ มานมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน อะไรก็ตามที่เราถวายหรือทำเพื่อเห็นแก่พระเยซู เพื่อแสดงความรักของเรามีต่อพระเยซู พระองค์ทอดพระเนตรเห็นและพระองค์ทรงพอพระทัยหากเราสละทุกอย่างแล้วมาหาพระองค์ มีอะไรใหม่คะที่เป็นสิ่งพิเศษที่คุณผู้ฟังทำได้ในช่วงสัปดาห์นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ารักพระเยซูมากขนาดไหน ตัวดิฉันเองก็คงจะต้องคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องนั้น

แอน: ของขวัญของมารีย์เป็นสิ่งที่คงาม แต่เกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมาก ยูดาสไม่ชอบสิ่งที่พระเยซูพูด ดิฉันไม่รู้หรอกคะว่า เขาอยากจะได้เงินมากขึ้นเพื่อตัวเองหรือเปล่า บางทีเขาอาจจะเข้าใจว่า พระเยซูจะไม่จัดตั้งกองทัพขึ้นมาปราบปรามพวกโรมันในที่สุด และพระองค์กำลังจริงจังเกี่ยวกับความตาย ตอนนี้ให้เรามาทิ้งเรื่องนี้กันต่อซึ่งอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าค่ะ

พิม: พวกมหาปุโรหิตและนายทหารรักษาพระวิหารกำลังหาทางที่จะจับพระเยซูอย่างเงียบๆ ยูดาส อิสคาริโอท ไปพบพวกเขาและถามว่า “พวกท่านจะให้อะไรเราถ้าเราหาวิธีที่พวกท่านจะจับพระเยซู ได้โดยที่พวกประชาชนไม่รู้ พวกเขาพอใจมาก จึงได้นับเหรียญเงิน 30 เหรียญให้แก่ยูดาส แล้วยูดาสก็เริ่มหาช่องทางที่จะทรยศพระเยซู

สองวันต่อมาเป็นเทศกาลปัสกา ซึ่งเป็นเทศกาลทางศาสนาที่สำคัญ พระเยซูและเพื่อนๆของพระองค์ 12 คนรับประทานอาหารด้วยกันซึ่งเป็นการรับประทานปัสกามื้อพิเศษ ขณะที่กำลังรับประทานอาหารอยู่นั้น พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเรา” พวกเขาต่างก็เป็นทุกข์กับสิ่งที่ได้ยิน ก็เลยทูลถามพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า พระองค์คงไม่ได้หมายถึงข้าพระองค์ใช่ไหม” พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า “ผู้ที่เอาอาหารจุ่มในชามเดียวกันกับเรา ผู้นั้นแหละ ที่จะทรยศเรา เพราะท่านทรยศมนุษย์ ซึ่งหมายถึงเราจะตายตามที่พระคัมภีร์พยากรณ์ไว้ แต่วิถีที่น่ากลัวจะเกิดขึ้นกับคนที่ทรยศเรา”

ยูดาส อิสคาริโอท ก็ถามด้วยเช่นเดียวกันว่า “อาจารย์เจ้าข้า แน่แน่นอนว่าท่านคงไม่ได้หมายถึงคือข้าพระองค์ใช่ไหม” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ท่านว่าถูกแล้ว ท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็วๆเถิด” พระองค์ทรงเอาอาหารจุ่มลงในชามแล้วทรงยื่นให้ยูดาส เมื่อยูดาสรับอาหารชิ้นนั้นแล้วเขาก็ออกไปทันที ขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน

แอน: ดิฉันรู้สึกเศร้าใจเมื่อได้ฟังเรื่องนี้ ลองคิดดูซิคะว่า คนที่รู้จักกับพระเยซูเป็นอย่างดี กลับมาเป็นศัตรูกับเพื่อนของเขา เราไม่ชอบคนทรยศหักหลังใช่ไหมคะ เรื่องนี้ฟังดูคล้ายกับว่า พระเยซูรู้ว่ายูดาสจะทำอะไร และให้โอกาสเขาที่จะเปลี่ยนใจ แต่เรื่องราวในพระคัมภีร์บอกเราว่า ซาดานเข้าคล้อยยูดาส ซาดานเป็นวิญญาณซึ่งเป็นศัตรูตัวสำคัญของพระเจ้าและมนุษย์ ยูดาสต้องเลือก และเขาเลือกที่จะทรยศพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า เลือกที่จะติดตามซาดาน เพียงเพราะเงินแค่ 30 เหรียญ ซึ่งเป็นจำนวนไม่มาก

บ๊วยาบ: เช่นเดียวกับเราทุกคนที่บ่อยครั้งเรามักต้องเลือกทำไม่ว่าจะในสิ่งใดก็ตาม บ่อยครั้งที่เราจำเป็นต้องเลือกว่าจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรืออยู่ฝ่ายซาดาน คุณผู้ฟังเข้าใจการเลือกของยูดาสไหมคะ ดิฉันคิดว่า ดิฉันพอจะเข้าใจได้ เราทุกคนถูกล่อลวงให้ทำผิดได้ เพียงเพื่อจะได้เงินเป็นค่าตอบแทนหรือเลือกอยู่ฝ่ายที่มีชื่อเสียงและมีอำนาจ

แอน: มีการเลือกที่สำคัญอย่างแท้จริงอยู่เรื่องหนึ่งที่เรากลับต้องเลือก พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยเราให้รอด เพราะพระองค์ทรงรักเรามาก เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แทนเรานั้น พระองค์ได้รับเอาความเจ็บปวดและการลงโทษเพราะบาปของเราทุกคนและความผิดของเราทุกคนไว้ แต่เวลานี้พระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ขอให้เรายอมรับการเสียสละชีวิตของพระองค์ พระองค์

กำลังถามคุณว่า “ท่านจะติดตามเราในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเดี๋ยวนี้และตลอดไปไหม

บ๊วยาบ: ถ้าคุณผู้ฟังตอบรับ พระเจ้าจะต้อนรับคุณในฐานะลูกของพระองค์ พระองค์จะยกโทษบาปที่เคยทำและประทานชีวิตใหม่ให้ และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อจะสำแดงให้รู้สิ่งที่เป็นความจริง และช่วยเราเลือกหนทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่ทางของซาตาน คุณผู้ฟังเคยทำการเลือกแบบนั้นไหมคะ หรือกำลังคิดที่จะตัดสินใจเลือกอยู่หรือเปล่าคะ เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ เป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่เคยทำ อย่าปล่อยไว้นานเกินไปที่จะตัดสินใจติดตามพระเยซูนะคะ

บ๊วยาบ: พระเยซูตรัสว่า คนจะพูดถึงสิ่งทั้งดงามที่มารีย์ทำ พวกเขายังพูดถึงยูดาสด้วย แม้กระทั่งคำว่า ยูดาส ในเวลานี้หมายถึง คนทรยศ ดิฉันอยากจะเป็นเหมือนมารีย์และทำอะไรก็ได้ที่ดิฉันทำได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ดิฉันรักพระเยซู ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะคุยกับเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกนี้ คุณสามารถเขียนจดหมายมาคุยกับเรา หรือจะส่งอีเมล หรือข้อความสั้นๆมาหาเราก็ได้ค่ะ ที่...

เราอยากจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับคุณผู้ฟังบ้าง ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะ

ท้ายรายการ.....